

ตำราและเอกสารวิชาการ
ที่จัดพิมพ์โดยโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2524

เล่มที่ 1

เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ

โดย รศ. ดร. วิจิต ห่อจ๊ะระชุนห์กุล ราคาเล่มละ 80 บาท
รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
ผศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ เหมศาสตร์
อาจารย์อัครารวรรณ ปิ่นสุกาญจนะ

เล่มที่ 2

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

โดย รศ. ดร. ประสิทธิ์ ทองยิ่งศิริ ราคาเล่มละ 100 บาท

เล่มที่ 3

ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย:
เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่าง
สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

โดย รศ. ดร. สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี ราคาเล่มละ 120 บาท

เล่มที่ 4

Elite, Power Structure, and
Politics in Thailand.

โดย ศ. ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ราคาเล่มละ 100 บาท

ผู้ที่สนใจจะติดต่อบริษัทและสั่งซื้อได้ที่ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 หรือ โทร. 3777400—9 ต่อ 294

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คณะบรรณาธิการวารสารขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้อ่านทุกท่าน และขออวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสมหวังตลอดปี พ.ศ. 2526 นี้ด้วยค่ะ

วารสารฉบับนี้มีบทความที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่อง บทความเรื่องแรก สมนึก แดงเจริญ ได้ชี้ให้เห็นถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของตะวันตกที่มีผลกระทบต่อประเทศที่กำลังพัฒนาในโลกที่สาม สมนึกได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาบางประการในการนำเอาเศรษฐศาสตร์ตะวันตกมาใช้ในโลกที่สาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างอย่างมากจากสังคมตะวันตก

การหยิบยืมทฤษฎีตะวันตกมาอธิบายและวิเคราะห์สังคมอื่น ๆ เป็นแนวการปฏิบัติอย่างแพร่หลายในสังคมศาสตร์ จะเห็นได้ว่าพื้นฐานปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่คนไทยได้ศึกษากันมาเป็นสังคมศาสตร์ตะวันตกมากกว่า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีแนวความคิดใหม่ในวงวิชาการที่จะทบทวนถึงพื้นฐานปรัชญาและทฤษฎีของสังคมศาสตร์เหล่านี้ นักสังคมศาสตร์ปัจจุบันเห็นว่าองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู่อาจไม่ถูกต้องเสมอไป จึงเป็นภาระกิจของนักสังคมศาสตร์ ที่จะสะสมวิชาความรู้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ ที่กล่าวมานี้มิได้หมายความว่า นักสังคมศาสตร์ในประเทศอื่น ๆ จะปฏิเสธองค์ความรู้ของสังคมศาสตร์ตะวันตกโดยสิ้นเชิง หากแต่เป็นการชักชวนให้นักวิชาการในโลกอื่น ๆ ให้ความพยายามในการเลือกและประยุกต์แต่ทฤษฎีของตะวันตกที่มีประโยชน์เท่านั้น

บทความที่สองของ ศุภชัย ยาวะประภาส มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ผู้เขียนได้เน้นถึงความสำคัญของการสร้างพาราไดม์ใหม่ ๆ สำหรับการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

สำหรับบทความที่สาม อุทัย เลหาวิเชียร ได้เสนอแนวความคิดใหม่ในการศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคล โดยเรียกว่า การบริหารงานบุคคลในความหมายที่กว้าง อุทัยได้ชี้ให้เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ของการบริหารงานบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองและสาขาวิชาอื่น ๆ ในสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความนี้ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารงานบุคคลกับการบริหารการพัฒนา ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคลในความหมายที่กว้าง จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับวิชาการบริหารบุคคล ทำให้เป็นวิชาที่น่าสนใจ เป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับวิชานี้ได้อย่างดี แทนที่จะสนใจแต่เฉพาะกระบวนการของการบริหารงานบุคคล

สุจิตรา บุญรัตพันธุ์ ได้เสนอบทความเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยชี้ให้เห็นปัญหาพื้นฐานของการบริหารซึ่งได้แก่เรื่อง การวินิจฉัยสั่งการซึ่งรวมอำนาจอยู่ที่รัฐบาล คือคณะรัฐมนตรี ผู้เขียนได้เสนอวิธีการแก้ไขในท่อนท้ายของบทความ

คณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือรวมทั้งให้กำลังใจ และการสนับสนุนกับวารสารตลอดมาด้วยดี จึงใคร่จะขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่านอีกต่อไปด้วย ส่วนข้อบกพร่องต่างๆ อันพึงมี คณะบรรณาธิการขอน้อมรับผิดและขออภัยท่านผู้อ่านด้วยค่ะ

จุรี วิจิตรวาทการ